

Hamett

Diosmectit 3g Điều trị tiêu chảy

CÔNG THỨC:

Diosmectit 3 g

Tá dược vừa đủ..... 1 gói
(Dextrose monohydrat, natri saccharin, vanilin).

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột pha hỗn dịch uống.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 24 gói x 3,8 g.

TÍNH CHẤT: Thành phần chính của Hamett là Diosmectit, một loại phức hợp nhôm magnesi silicat thiên nhiên có cấu trúc từng lớp lá mỏng xếp song song với nhau và có độ quán dẻo cao, nên có khả năng rất lớn bao phủ niêm mạc đường tiêu hoá. Diosmectit tương tác với glycoprotein của niêm dịch bao phủ đường tiêu hoá nên làm tăng tác dụng bảo vệ lớp niêm mạc đường tiêu hoá khi bị các tác nhân lạ xâm hại. Thuốc có khả năng bám dính và hấp phụ cao tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc tiêu hoá. Thuốc có khả năng gắn vào độc tố vi khuẩn ở ruột, nhưng đồng thời cũng có khả năng gắn vào các thuốc khác làm chậm hấp thu hoặc làm mất tác dụng, đặc biệt tetracyclin và trimethoprim (là những kháng sinh đôi khi được chỉ định điều trị tiêu chảy).

Diosmectit không cản quang, không làm phân biến màu và với liều thường dùng thuốc không làm thay đổi thời gian chuyển vận sinh lý các chất qua ruột.

Diosmectit không hấp thu vào máu qua đường tiêu hoá và bị thải trừ hoàn toàn theo phân.

CHỈ ĐỊNH: Tiêu chảy cấp và mạn tính ở người lớn và trẻ em sau khi đã bổ sung đủ nước và chất điện giải mà vẫn còn tiêu chảy kéo dài.

Điều trị các triệu chứng đau của viêm thực quản - dạ dày - tá tràng và đại tràng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Không dùng chữa tiêu chảy cấp mất nước và điện giải nặng cho trẻ em.

THẬN TRỌNG: Khi có sốt không dùng thuốc này quá 2 ngày.

Nếu tiêu chảy mất nước cần bù nước kết hợp dùng thuốc bằng đường uống hoặc tiêm truyền tĩnh mạch, số lượng nước cần bù tùy theo tuổi, cơ địa người bệnh và mức độ bị tiêu chảy. Cần thận trọng khi dùng diosmectit để điều trị tiêu chảy nặng, vì thuốc có thể làm thay đổi độ đặc của phân và chưa biết có ngăn được mất nước và điện giải còn tiếp tục trong tiêu chảy cấp.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Thuốc không chống chỉ định đối với phụ nữ trong giai đoạn mang thai hoặc đang cho con bú.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Hamett có thể làm thay đổi thời gian và độ hấp thu của thuốc khác, do đó nên uống cách xa các thuốc khác khoảng 2 đến 3 giờ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Táo bón, nhưng rất hiếm gặp.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Triệu chứng: dùng thuốc quá liều có thể dẫn đến táo bón hoặc ỉa chảy.

Xử trí: cần ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Trẻ em: hòa mỗi gói thuốc với khoảng 50 ml nước, trước mỗi lần dùng thuốc cần lắc hoặc khuấy đều. Có thể thay nước bằng dịch thức ăn như nước chanh, nước rau hoặc trộn kỹ với thức ăn nửa lỏng như các món nghiền rau - quả.

Trẻ em dưới 1 tuổi: ngày uống 1 gói chia 2 - 3 lần.

Trẻ em từ 1 - 2 tuổi: ngày uống 1 - 2 gói chia 2 - 3 lần.

Trẻ em trên 2 tuổi: ngày uống 2 - 3 gói chia 2 - 3 lần.

Người lớn: uống 1 gói x 3 lần/ ngày, hòa trong nửa ly nước ấm, khuấy đều rồi uống.

Trong trường hợp tiêu chảy cấp tính, liều dùng hàng ngày có thể tăng gấp đôi khi khởi đầu điều trị.

Nên sử dụng thuốc: - sau bữa ăn đối với trường hợp viêm thực quản.

- xa bữa ăn trong các trường hợp khác.

Riêng viêm loét trực tràng dùng cách thật, mỗi lần 1 - 3 gói hoà với 50 - 100 ml nước ấm, rồi thật. Ngày 1 - 3 lần.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang

Lô B2 - B3, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

ĐT: (0293) 3953454 • Fax: (0293) 3953555

Mọi thắc mắc về sản phẩm,
xin vui lòng liên hệ
0292.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

www.dhgpharma.com.vn